

Cắt bao quy đầu bao lâu thì lành? Những lưu ý quan trọng cần biết

Ngày 07/11/2024

Cắt bao quy đầu là giải phẫu dòng bỏ da quy quy đầu nhằm giải quyết một số thắc mắc sự liên quan tới vùng này như: viêm bao quy đầu, hẹp hoặc tắc nghẽn da bao quy đầu. Bởi tuân thủ tại khu vực nhạy cảm nên đa dạng con trai thắc mắc dưới khi cắt da quy đầu bao phút thì lành hẳn? nội dung sau đây sẽ trả lời câu hỏi này, mời bạn đọc vận dụng.

Thời điểm nào đáng mà râu cần thiết phẫu thuật bao quy đầu?

"cậu bé" thì có 1 lớp da che phủ quy đầu gọi là da bao quy đầu. Nhiệm vụ của bao quy đầu là bảo vệ quy đầu "cậu nhỏ" dứt điểm thương tổn hay lý do dẫn tới bệnh lý. ở trên thay giới, tiểu phẫu cắt bao da quy đầu có khả năng được chỉ dẫn tuân thủ tại trẻ em trong 2 - 10 ngày đầu dưới khi sinh bởi một số nguyên do liên quan tới bệnh hay tôn giáo. Trong quá trình đấy, cắt bao da quy đầu ở đàn ông lớn lên hay liên quan tới khúc mắc y khoa. (1)

Trong đó, hẹp, đặc biệt tắc nghẽn da bao quy đầu là 1 câu hỏi có thể được chỉ định cắt da quy đầu. Nhất là thời gian da bao quy đầu chít hẹp, bó sát, chưa thể tuột xuống gây nên đau đớn, làm cho việc rửa ráy "cậu nhỏ" thấy khó, ngăn cản giai đoạn tuần hoàn huyết, nguy cơ hoại tử "cậu bé".

Đồng thời, cắt bao da quy đầu là bí quyết được chỉ dẫn trong khắc phục tình trạng viêm nhiễm bao quy đầu giả dụ trị với thuốc chưa có tác động, hạn chế khả năng hình thành sẹo ở quy đầu hay viêm lan sang những vùng khác như là niệu đạo, bàng quang, tiền liệt tuyến, tinh hoàn...

SGC

[cắt bao quy đầu ở đâu](#)

[phí cắt bao quy đầu](#)

[chi phí cắt bao quy đầu là bao nhiêu](#)

Hutst

[cắt bao quy đầu giá bao nhiêu tiền](#)

[cắt da bao quy đầu ở đâu](#)

Phẫu thuật cắt bao quy đầu còn được chỉ dẫn trong tình huống con trai được chẩn đoán ung thư dương vật. Đây là dòng ung thư vô cùng ít gặp, rõ ràng do quá trình xuất hiện khối u, vết loét tương tự mụn cóc gây nên chảy huyết, hoại tử da "cậu nhỏ".

Cắt bao da quy đầu được chỉ định để chữa trị những khúc mắc liên quan đến dương vật

Cắt bao da quy đầu bao lâu thì lành?

Do tiến hành ở khu vực mẫn cảm nên con trai, đặc trưng các người bệnh được chỉ dẫn giải phẫu, cực kỳ nổi niềm cắt bao da quy đầu bao nhiêu hôm thì lành. Khi phục hồi dưới ca phẫu thuật cắt da quy đầu tùy thuộc đến nhiều yếu tố như: cơ địa của người bệnh, hình thức giải phẫu và cách giúp đỡ hậu phẫu.

Một. Cơ địa bệnh nhân

Cắt bao quy đầu bao nhiêu phút lành tùy thuộc nhiều đến tốc mức độ bình phục của đã từng bệnh nhân. Liệu có bệnh nhân lành vết thương nhanh cũng liệu có các bệnh nhân lành thương chậm hơn. Nói chung, dưới giải phẫu cắt bao da quy đầu, bệnh nhân nên nhỏ nhất 10 hôm để khỏi vùng da bị thương.

Dưới khi cắt da quy đầu xong, bệnh nhân sẽ mắc phải sưng đau, chảy huyết nhẹ tại "cậu bé", nhất là trong 1 - 4 hôm ban đầu. Con đau đốn sẽ suy giảm dần trong khoảng 7 - 10 hôm. Mặc dù vậy, sau dạo này, nếu "cậu nhỏ" tiếp tục sưng đau, ra huyết, tiết dịch mủ, tiểu tiện không dễ dàng, bung chỉ, người bệnh buộc phải đến gặp bác sĩ tái thăm khám tức thì để được xử trí vết thương kịp thời.

2. Cách mổ

Phương pháp giải phẫu cũng là một tác nhân liệu có biến chứng đến thời điểm lành chỗ bị thương dưới thời điểm cắt bao quy đầu. Hiện nay thì có 3 phương pháp cắt bao da quy đầu gồm: mổ thủ công, phẫu thuật bằng máy cùng với bằng laser. Tùy từng tình huống, chuyên gia chỉ định phương pháp thích hợp nhất cho bệnh nhân.

2.1 mổ tay truyền thống

Cắt bao da quy đầu thủ công là cách được áp dụng phổ biến từ trước tới nay, có khả năng sử dụng giúp tất cả tình huống với mức độ chuẩn xác cũng như tính linh động cao. Cách này yêu cầu rộng rãi ở trình độ kỹ thuật và trải nghiệm của bác sĩ.

Người bệnh hay được chỉ dẫn dẫn đến mê toàn thân trước thời điểm tuân thủ tiểu phẫu để giữ gìn được bảo vệ. Tiếp ấy, bác sĩ dùng dao phẫu thuật tạo ra một đường rạch dọc theo hướng dọc ở trên bao quy đầu để khiến hở quy đầu. Một cuộc phẫu thuật cắt da quy đầu với tay kéo dài trong 30 - 45 phút. Sau tiểu phẫu, bệnh nhân phải khoảng chừng một - 2 tuần để phục hồi đầy đủ vĩnh viễn.

Cắt bao quy đầu bằng phương pháp truyền thống cần đến rộng rãi ở tay nghề cũng như trải nghiệm bác sĩ

Ưu điểm của cách cắt bao da quy đầu bằng máy là thời điểm làm theo nhanh, chỉ tầm 15 phút. Toàn bộ giai đoạn giải phẫu cũng như khâu chỗ bị thương đều được tuân theo sử dụng máy nên có đặc điểm chính xác cao, ít ra huyết, giảm thiểu đau đốn, vết cắt gọn cùng với thẩm Mỹ.

Nhờ đó, khi khôi phục cũng được rút ngắn, chỉ khoảng chừng 7 - 10 ngày dưới phẫu thuật. Tuy vậy, đặc tính linh hoạt của phương pháp này không bằng mổ bằng tay, không áp dụng cho hầu hết tình huống.

2.3 mổ bằng laser

Cắt da quy đầu với laser là phương pháp tiên tiến, sử dụng chùm tia laser cường mức độ lớn để loại phá lớp da đầu dương vật. Thời lượng làm theo một ca phẫu thuật cắt bao da quy đầu với laser biến

động trong khoảng chừng 10 - 15 phút.

Ưu điểm của bí quyết này là ít xâm lấn, ít gây ra mệt mỏi, độ chuẩn xác cùng với đặc điểm thẩm Hoa Kỳ của đường phẫu thuật cao, bệnh nhân có khả năng sinh ra tức thì dưới thời điểm hoàn thành ca tiểu phẫu, thời gian khỏi vùng da bị thương chỉ trong khoảng 3 - 5 hôm.

Bác sỹ Phạm Xuân Long (bên trái), khoa cánh mày râu học, Trung tâm đào thải niệu - Thận học - bệnh nam khoa, BVĐK Tâm Anh TP.HCM, đang tiểu phẫu giúp bệnh nhân

Những điều nên chú ý dưới thời gian cắt bao da quy đầu

Để vết thương mau khỏi sau khi cắt da quy đầu, đấng mày râu cần để ý một số điều dưới đây:

Nên nằm nghỉ ở nhà trong tối thiểu một tuần để chỗ bị thương bình phục.

- Không làm chuyện đó, tự sướng nhỏ nhất 4 tuần hoặc giúp tới khi vết thương khỏi hẳn.
- Giảm thiểu các kích thích ham muốn tình dục khiến cho "cậu bé" cương.
- Sử dụng kháng sinh suy giảm đau, kháng sinh theo chỉ dẫn của chuyên gia (nếu có).
- Sử dụng quần, đồ lót rộng, xù, nhẹ, thoáng trong một tuần sau giải phẫu để hạn chế cọ sát lên vùng da bị thương.
- Rửa ráy vùng da bị thương, thay băng chu đáo theo đúng chỉ dẫn của y bác sỹ.
- Không di chuyển mạnh, luyện tập thể dục, chơi thể dục cường mức độ cao trong 1 tháng sau phẫu thuật.
- Tái khám đúng hẹn với chuyên gia.
- Ví như vết thương xuất hiện hiện tượng sưng cảm giác đau kéo dài, mưng mủ, chảy máu đa dạng, bốc mùi hôi, tiểu đau đốn cùng với sốt thì phải tới thấy chuyên gia nhanh chóng.
- Cho thêm phổ biến món ăn giàu đạm, vitamin cũng như khoáng chất, nhất là vitamin A, C, E như rau củ, hoa quả, các loại thịt... để cải thiện đề kháng, giúp chỗ bị thương nhanh khỏi.

Dưới cắt bao da quy đầu bắt buộc kiêng gì giúp mau khỏi?

Sau thời điểm cắt bao quy đầu, người bệnh nên kiêng một số điều sau để giúp vết thương sớm lành:

Kiêng quan hệ tình dục, thủ dâm hoặc sờ mang kích thích ham muốn tình dục trong bé nhất một tháng.

- Tránh mặc quần và quần áo lót chật, dày, bó sát.
- Không tự ý đắp hoặc xoa bất kỳ trang bị gì đến vùng da bị thương nếu không có chỉ dẫn của bác sỹ.
- Không sử dụng hoạt chất kích thích, hút kháng sinh lá, dinh dưỡng dẫn đến nghiện vì sẽ làm cho trễ tốc cấp độ phục hồi chỗ bị thương.

Chỉ dẫn giúp đỡ đầu "cậu bé" tại nhà sau tiểu phẫu

Bên cạnh lý do cơ địa, cách tiểu phẫu thì cắt bao da quy đầu bao lâu thì lành hẳn chịu biến chứng lớn từ việc chăm sóc chỗ bị thương dưới giải phẫu. Thông thường, bác sỹ tiểu phẫu sẽ hướng dẫn bệnh nhân bí quyết chăm sóc chỗ bị thương. Đồng thời, bạn có khả năng vận dụng hướng dẫn dưới đây:

Dùng thuốc kháng sinh suy giảm đau đốn, thuốc theo kê đơn, chỉ dẫn của y bác sỹ.

- Sử dụng khăn sạch kỹ lưỡng lau khô khu vực cơ quan sinh dục dưới lúc tắm xong, hạn chế để vết thương ướt át, tạo điều kiện để vi rút, vi sinh vật gây ra bệnh lý vững mạnh.

- Thay thế băng theo lịch.
- Sử dụng băng keo y khoa dán nhất định "cậu nhỏ" để hạn chế cọ sát đến quần, quần áo lót làm vết thương gặp phải bung chỉ, chảy huyết.
-